

Số: 17 /TB-UBND

Vinh Thanh, ngày 18 tháng 02 năm 2020

## **THÔNG BÁO**

### **Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã tại cuộc họp thường kỳ đánh giá thực hiện công tác tháng 01 và triển khai nhiệm vụ tháng 02/2020**

Vào ngày 13 tháng 02 năm 2020, Ủy ban nhân dân xã tổ chức cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 01 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 02/2020. Về dự buổi họp có, ông Nguyễn Hùng Vinh – Phó Chủ tịch HĐND xã, bà Nguyễn Thị Kiến – Phó Chủ tịch UBND xã cùng các ban ngành UBND xã, trưởng trạm y tế, hiệu trưởng trường mầm non. Ông Phan Đức Anh – Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã chủ trì cuộc họp:

Sau khi nghe các khối, ban ngành báo cáo tình hình thực hiện công tác tháng 01 và đề xuất nhiệm vụ công tác tháng 02/2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã kết luận.

#### **I. VỀ KINH TẾ.**

##### **1. Về Thương mại, dịch vụ.**

Giao trách nhiệm ông Nguyễn Văn Trình – Phó chủ tịch UBND xã, chỉ đạo 2 Ban quản lý chợ duy trì thường xuyên trật tự đường vào chợ, rà soát lại danh sách các tiểu thương đang buôn bán thực tế tại đình chợ cá xem bao nhiêu hộ kinh doanh buôn bán để gia hạn hợp đồng năm 2020. Làm thủ tục đấu giá nhà xe chợ sáng để thông báo tổ chức đấu giá công khai. Rà soát danh sách lô quán chợ sáng, chợ chiều để làm hợp đồng gia hạn thêm 1 năm nữa khi chưa có quyết định chính thức của UBND tỉnh về giá dịch vụ kinh doanh tại chợ.

Giao trách nhiệm ông Nguyễn Xuân Hiền liên hệ làm thủ tục gia hạn hợp đồng trạm thu phát sóng viettel thêm 1 tháng.

Giao trách nhiệm ông Nguyễn Viêt Thi – trưởng ban quản lý bãi tắm nhắc nhở các chủ quán trong việc quản lý an toàn cứu hộ cứu nạn, ANTT cho du khách đến vui chơi tắm biển trong thời gian ban quản lý bãi tắm chưa đến mùa hoạt động.

##### **2. Tiêu thụ công nghiệp.**

Giúp đỡ, hướng dẫn HTX mộc Luyện Nhân hồ sơ, thủ tục, đề án hỗ trợ dự án NTM năm 2020 về đầu tư máy móc hỗ trợ chính sách ưu đãi của nhà nước.

##### **3. Về Nông nghiệp, Lâm nghiệp và NTTS.**

Nghiên cứu vận động nhân dân áp dụng mô hình mới trong sản xuất rau màu đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và đạt chất lượng.

Tham mưu công tác quản lý vùng nuôi trồng thủy sản.

Thông báo đối với những hộ chưa đăng ký đối tượng nuôi chủ lực tiến hành đăng ký theo quy định và sắp xếp hợp lý các hộ nuôi lồng bè trên đầm phá.

- Đánh bắt thủy hải sản:

Phối hợp với phòng nông nghiệp huyện làm tốt công tác vận động ngư dân lắp đặt hệ thống giám sát hành trình tàu cá theo quy định.

Cấp phép khai thác tàu cá vùng biển và đầm phá đúng theo quy định của pháp luật đối với những phương tiện bắt buộc phải đăng ký.

Tổ chức tập huấn kỹ thuật trồng sen cho các hộ trồng sen năm 2020.

Triển khai đề án trồng rau sạch, an toàn tại thôn 2 và giám sát quá trình sản xuất rau của người dân trong quá trình triển khai đề án.

Chọn 1 tập thể, 2 cá nhân khen thưởng trong dịp sơ kết Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

- Thú y:

Tiêm phòng hoàn thành chỉ tiêu vụ đông xuân, tuyên truyền công tác phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm, đặc biệt là dịch cúm A H5N1, H7N9...

Quản lý các điểm giết mổ gia súc trên địa bàn sau khi giải tỏa lò giết mổ tập trung, yêu cầu chuyển về lò giết mổ Vinh An, nếu không chấp hành thì xử lý theo quy định pháp luật.

Phối hợp với các cơ quan chuyên môn cấp huyện tiến hành lập quy hoạch, mở rộng quy hoạch khu nuôi trồng thủy sản đồng Đông Am.

#### **4. Về môi trường.**

Phối hợp với công an xã xử lý các hộ xe trâu lấy cát trái phép, duy trì lại tổ bắt khai thác cát trái phép.

Làm công văn yêu cầu các thôn báo cáo số hộ không chấp hành nộp phí vệ sinh môi trường theo mức giá mới chuyển danh sách cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để nhắc nhở khi giao dịch hành chính.

Soát xét lại các hộ đã đóng phí theo mức giá mới, còn bao nhiêu trường hợp chưa thu được theo giá mới để chỉ đạo các đoàn đi vận động thu đảm bảo theo mức quy định.

Hoàn thiện thủ tục hồ sơ đấu thầu trọn gói dịch vụ thu gom rác thải năm 2020 và những năm tiếp theo.

Duy trì ngày chủ nhật xanh, lập danh sách theo dõi cán bộ, công chức không tham gia ngày chủ nhật xanh để nhắc nhở và đánh giá thi đua hằng quý.

#### **5. Công tác địa chính – xây dựng.**

Hoàn thiện hồ sơ cho thuê đất khu giết mổ thôn 5 Vinh Thanh.

Hoàn thiện hồ sơ đạt chuẩn nông thôn mới.

Bàn giao mặt bằng đường bê tông bãi tắm để triển khai xây dựng.

Kiểm kê đèn bù các khu đấu giá ở thôn 3, dọc đường tỉnh lộ 18.

Khắc phục hệ thống hầm vệ sinh UBND xã.

Triển khai vận động nhân dân các tuyến đường đã đăng ký tiến hành nộp tiền đối ứng để làm đường bê tông theo hình thức 7/3 ở thôn 1, thôn 2 và thôn 4.

Mời hội đồng chức tộc làng Hà Thanh làm việc để thống nhất phương án vận động nhân dân đóng góp kinh phí xây dựng đường vào đình làng.

Hoàn thiện thủ tục để tiến hành cưỡng chế vụ ông Trần Thanh Đăng xây dựng lấn chiếm đất theo quy định của pháp luật.

Bàn giao số liệu kiểm kê đất đai cho đơn vị tư vấn theo kế hoạch của cấp trên.

Mời các hộ xây dựng lên tiếp tục thu thuế xây dựng, phối hợp đội thuế để thu đảm bảo theo quy định.

## **6. Công tác tài chính.**

Thành lập Quyết định tổ chống thất thu tiền thuế lô quán tại các đình chợ sáng và tham mưu xử lý các hộ cố tình chây ì không nộp thuế.

Báo cáo quyết toán ngân sách xã theo lịch của phòng Tài chính.

Kiểm kê tài sản cơ quan báo cáo phòng tài chính tài sản cơ quan đến thời điểm hiện tại. Kiện toàn lại tổ kiểm kê tài sản của xã, tiến hành kiểm kê tất cả tài sản hiện có của xã và cập nhật vào hồ sơ, sổ sách theo quy định. Lập báo cáo tài sản của cơ quan gửi cơ quan cấp trên theo thời gian quy định.

## **II. VỀ VĂN HÓA – XÃ HỘI.**

### **1. Giáo dục.**

Tập trung cho công tác phòng chống dịch bệnh trong nhà trường, thành lập đoàn kiểm tra các trường trong công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng virus Corona mới có tên mới là Covid -19.

Chỉ đạo các trường tập trung vệ sinh trường, lớp, đồ dùng dạy học của học sinh để chủ động phòng chống dịch hoàn thành trước ngày 15/02

### **2. Văn hóa – thông tin, truyền thanh.**

Thường xuyên cập nhật tin bài các hoạt động của UBND xã lên đài truyền thanh và cổng thông tin điện tử của xã.

Thu dọn băng rôn, cờ sau lễ, xây dựng kế hoạch tuyên truyền đại hội Đảng bộ xã tiến tới đại hội Đảng các cấp và các ngày lễ trọng đại trong năm.

Tăng cường thời lượng tuyên truyền các bước phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19.

Xây dựng các báo cáo của ngành, báo cáo lên cấp trên theo thời gian ấn định.

### **3. Y tế - KHHGD.**

Tham mưu các kế hoạch phòng chống dịch, giám sát tốt dịch bệnh trên địa bàn, chuẩn bị đầy đủ các phương tiện phòng chống dịch.

Thành lập tổ kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tại các cơ quan, đơn vị, nhà nghỉ, nhà hàng ăn uống trên địa bàn.

Phối hợp với đài truyền thanh xã để cung cấp tài liệu tuyên truyền phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19.

Xây dựng kế hoạch chủ động phòng chống dịch sốt xuất huyết và bệnh do vi rút Zika, Sởi, Rubella, cúm A (H1N1, H5N1, H7N9) ... và một số bệnh cúm nguy hiểm khác ở người.

#### **4. Lao động thương binh xã hội.**

Hoàn thành quyết toán quà tết Canh tý năm 2020.

Theo dõi, giám sát danh sách các đối tượng bảo trợ xã hội để cắt giảm kịp thời các đối tượng đã chết.

Xây dựng nhà ở thuộc dự án GCF, tập trung vận động các gia đình đã đăng ký nhưng còn vướng mắc khó khăn để có hướng kịp thời chỉ đạo vận động xây dựng theo như hồ sơ đã đăng ký.

### **III. Quốc phòng – an ninh và nội chính.**

#### **1. Công an.**

Triển khai chương trình công tác năm của Công an xã năm 2020.

Thường xuyên duy trì tổ đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn xã.

Phối hợp với địa chính xử lý xe trâu lấy cát trái phép.

Nắm bắt tình hình diễn biến dịch bệnh do vi rút corona gây ra, có kế hoạch nắm thông tin người từ địa phương khác hoặc từ vùng dịch về địa bàn để có hướng xử lý cách li kịp thời.

Theo dõi xử lý các điểm đánh bạc, ghi số đề, tỷ số trên địa bàn.

Nắm tình hình các đối tượng sử dụng cờ mỳ và ma túy cũng như việc trao đổi, mua bán trái phép chất ma túy để có biện pháp xử lý, ngăn chặn kịp thời.

Hoàn thiện lắp đặt camera an ninh để công khai cho nhân dân biết.

Phối hợp với y tế thường xuyên kiểm tra các quầy thuốc y dược tư nhân trong việc bán khẩu trang, vật tư y tế, gim hàng, tăng giá, bán hàng đúng giá niêm yết.

#### **2. Quân sự.**

Duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, xử lý dứt điểm các trường hợp chống lệnh gọi khám nghĩa vụ quân sự.

Xây dựng kế hoạch huấn luyện dân quân năm 2020.

Phối hợp với công chức địa chính – nông nghiệp – xây dựng – môi trường rà soát số lượng tàu thuyền cũng như lực lượng tham gia đánh bắt trên tàu hiện có trên địa bàn xã để phục vụ nhiệm vụ quốc phòng khi có yêu cầu.

Chuẩn bị rà soát thanh niên trong độ tuổi 17 để phục vụ tốt cho việc khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2021.

### **3. Tư pháp – hộ tịch.**

Chấp hành giờ giấc làm việc hành chính nghiêm túc để giải quyết công việc cho nhân dân, giải quyết giao dịch hành chính đúng theo quy định, nếu hẹn phải có giấy hẹn.

Tiết kiệm điện, trước khi ra về nhớ tắt điện, quạt trong phòng tránh lãng phí điện năng.

Trực tiếp trình ký hồ sơ giấy tờ với lãnh đạo UBND xã, không được hướng dẫn nhân dân trực tiếp trình ký với lãnh đạo.

Đẩy nhanh tiến độ cập nhật hồ sơ dữ liệu vào phần mềm hộ tịch.

### **4. Văn phòng Một cửa.**

Duy trì thời gian làm việc tại bộ phận một cửa để tiếp công dân. Giúp chủ tịch UBND xã theo dõi cán bộ công chức xử lý hồ sơ trên phần mềm giải quyết văn bản và điều hành, hạn chế xử lý hồ sơ quá hạn.

Tham mưu tổ chức hội nghị cán bộ, công chức đầu năm 2020.

Theo dõi số hóa hồ sơ trên phần mềm một cửa.

Tham mưu tìm người thay thế làm nhiệm vụ bảo vệ, tạp vụ của UBND xã.

Trên đây là Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã tại cuộc họp thường kỳ đánh giá thực hiện công tác tháng 01 và triển khai nhiệm vụ tháng 02/2020, yêu cầu các cán bộ, công chức nghiêm túc thực hiện./.

#### ***Nơi nhận:***

- UBND huyện (b/c);
- TV Đảng ủy (b/c);
- TT HĐND xã;
- CT, các PCT UBND xã;
- TT UBMTTQVN xã;
- Các ban ngành, đoàn thể xã;
- Lưu: VP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Phan Đức Anh**